

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

---

รายงานและงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### มูลค่าสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัทเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระเป๋า ประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ หมวก และผลิตภัณฑ์กีฬาและสันทนาการทางน้ำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสมัยนิยม และอาจตกวัน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินค้าคงเหลือมีจำนวนเงิน 340.39 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการแสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และการพิจารณาค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าในแต่ละกลุ่มที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวช้า หรือตกวันและประมาณการเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

นอกจากนี้สินค้าคงเหลือยังกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงเหตุการณ์ ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือของข้าพเจ้าทำได้ในปริมาณจำกัดเมื่อเทียบกับร้านค้าและสาขาที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะที่บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนที่สำคัญต่องบการเงิน ดังนั้นการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในและประเมินผลรายงานผลการตรวจนับในระหว่างปีของบริษัทว่าเพียงพอต่อการป้องกันความสูญหาย และความมืออยู่จริงของสินค้าคงเหลือ จึงมีความสำคัญกับปริมาณสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้า จึงได้ระบุว่า ความมืออยู่จริงของปริมาณสินค้าคงเหลือ และมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

### การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบมูลค่าการแสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ได้รวมถึงการพิจารณาความสมเหตุสมผลของวิธีการที่ผู้บริหารใช้พิจารณาเพื่อคำนวณราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และอนุมัติการบันทึกรวมมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ การปรับราคาขายใหม่ และค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดขึ้นเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติสำหรับสินค้าที่เข้าเกณฑ์และพิจารณาครบถ้วนทุกร้านค้าและห้างสรรพสินค้าแล้วจริง และตรวจสอบราคาขายสินค้าจริงภายหลังวันสิ้นปี

สำหรับวิธีการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมภายในและทดสอบโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของสินค้าคงเหลือที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย พิจารณาการควบคุมภายในด้านการตรวจนับสินค้าภายในของบริษัท การวางแผน การกำหนดร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่ตรวจนับ ตรวจสอบผลของรายงานตรวจนับสินค้าคงเหลือ หาสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับและการอนุมัติจากผู้บริหารในการปรับปรุงผลแตกต่างของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีที่คลังสินค้าสำนักงานใหญ่ ร้านค้าของบริษัท และสาขาคตามห้างสรรพสินค้าที่ฝากขาย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและติดตามสาเหตุของรายการผิดปกติในรายงานสินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าติดลบ หาสาเหตุผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ และตรวจสอบรายการปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือกลุ่มสินค้าฝากขายที่ห้างสรรพสินค้ากลับเป็นสินค้าบริษัท

### รายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฝากขาย

บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฝากขายได้แก่บัญชีรายได้ ต้นทุน สิทธิประโยชน์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ตามหลักการบัญชี

บริษัทมีการฝากขายสินค้ากับห้างสรรพสินค้า คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.21 ของยอดขายได้จากการขายซึ่งนโยบายการบัญชีจะรับรู้รายได้และต้นทุนเมื่อห้างสรรพสินค้าได้ขายและส่งมอบให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายแล้ว แต่หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรกำหนดให้บริษัทรับรู้รายได้และต้นทุนเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า ทำให้การรับรู้รายได้และต้นทุนตามหลักการบัญชีและหลักการภาษีมีความแตกต่างกันอย่างเป็นสาระสำคัญ รายการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องปรับปรุงมูลค่ารายได้จากการขายและต้นทุนขายที่รับรู้แล้วตามหลักการภาษีให้เป็นไปตามหลักการบัญชี และบันทึกมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทกลับมาให้ถูกต้อง นอกจากนี้รายการดังกล่าวส่งผลต่อบัญชีสิทธิประโยชน์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ตามหลักการบัญชีของบริษัท ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ ข้าพเจ้าได้ระบุว่า บัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฝากขายสินค้า ได้แก่ การรับรู้รายได้ ต้นทุน ภาษีเงินได้ สิทธิประโยชน์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ต้นทุน และภาษีเงินได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1, 3.16, 15 และ 27

### การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทดสอบระบบการควบคุมภายใน ทดสอบโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และต้นทุน ทั้งที่เกิดจากระบบงานภายในและได้รับข้อมูลจากภายนอก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตรวจสอบผลแตกต่างยอดขายของบริษัทกับห้างสรรพสินค้า ตรวจสอบการส่งสินค้าและรับคืนสินค้าฝากขาย การรับเงินค่าสินค้าฝากขาย ตรวจสอบความครบถ้วนของการตรวจตัดยอด การปรับปรุงบัญชีรายได้ ต้นทุนธุรกิจฝากขายทั้งตามหลักการบัญชีและหลักการภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าสิทธิประโยชน์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของสินค้าฝากขาย และตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ตามหลักการบัญชี

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่ สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		<u>สินทรัพย์</u>				
		บาท				
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
หมายเหตุ		ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	10,310,827.14	26,940,785.57	10,310,827.14	26,940,785.57
	เงินลงทุนชั่วคราว	7	16,436.55	5,778,471.64	16,436.55	5,778,471.64
	ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 8	4,139.58	6,441.10	4,139.58	6,441.10
	- กิจการอื่น	9	33,558,605.86	41,081,058.08	33,558,605.86	41,081,058.08
<b>ลูกหนี้อื่น</b>						
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		1,989,960.36	1,397,734.59	1,989,960.36	1,397,734.59
	สินค้าคงเหลือ	10	340,527,244.79	260,257,145.95	340,527,244.79	260,257,145.95
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>						
	ภาษีขายของสินค้าฝากขาย		10,313,460.88	12,371,073.85	10,313,460.88	12,371,073.85
	เงินมัดจำค่าสินค้า		9,826,618.60	7,256,463.55	9,826,618.60	7,256,463.55
	อื่น		1,702,059.44	511,133.77	1,702,059.44	511,133.77
	<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>408,249,353.20</b>	<b>355,600,308.10</b>	<b>408,249,353.20</b>	<b>355,600,308.10</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	6,146,562.66	7,856,938.83	4,730,000.00	4,730,000.00
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12, 16, 18	194,082,868.13	190,400,476.08	194,082,868.13	190,400,476.08
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	5,138,018.91	4,908,142.25	5,138,018.91	4,908,142.25
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</b>						
	สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า	14, 16, 18	36,970,646.61	43,408,659.81	36,970,646.61	43,408,659.81
	เงินมัดจำการเช่า		42,674,990.80	37,245,237.83	42,674,990.80	37,245,237.83
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	22,086,408.41	23,170,475.42	22,086,408.41	23,170,475.42
	<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>307,099,495.52</b>	<b>306,989,930.22</b>	<b>305,682,932.86</b>	<b>303,862,991.39</b>
	<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>715,348,848.72</b>	<b>662,590,238.32</b>	<b>713,932,286.06</b>	<b>659,463,299.49</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามวิธีส่วนได้เสีย				
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	16	22,087,215.48	-	22,087,215.48	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	1,788,676.88	193,820.00	1,788,676.88	193,820.00
- กิจการอื่น		79,178,604.74	76,827,771.25	79,178,604.74	76,827,771.25
เจ้าหนี้อื่น					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		32,802,439.85	23,883,386.33	32,802,439.85	23,883,386.33
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์		4,040,300.31	806,149.56	4,040,300.31	806,149.56
อื่นๆ		249,033.38	260,341.38	249,033.38	260,341.38
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	17	2,404,955.48	2,536,626.83	2,404,955.48	2,536,626.83
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	18	19,840,309.22	19,632,580.29	19,840,309.22	19,632,580.29
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,893,589.92	10,948,285.22	9,893,589.92	10,948,285.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,256,850.79	5,008,021.33	1,256,850.79	5,008,021.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		173,541,976.05	140,096,982.19	173,541,976.05	140,096,982.19
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	17	6,459,045.03	8,873,511.02	6,459,045.03	8,873,511.02
เงินกู้ยืมระยะยาว	18	45,260,856.10	65,109,411.68	45,260,856.10	65,109,411.68
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	8,756,038.00	9,363,482.00	8,756,038.00	9,363,482.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,904,833.73	10,727,462.94	10,904,833.73	10,727,462.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		71,380,772.86	94,073,867.64	71,380,772.86	94,073,867.64
รวมหนี้สิน		244,922,748.91	234,170,849.83	244,922,748.91	234,170,849.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		บาท			
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
หมายเหตุ	ชันวาคม 2559	ชันวาคม 2558	ชันวาคม 2559	ชันวาคม 2558	ชันวาคม 2558
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
	20				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
	หุ้นสามัญ 513,318,064 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	256,659,032.00	256,659,032.00	256,659,032.00	256,659,032.00
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>					
	หุ้นสามัญ 361,283,804 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	180,641,902.00		180,641,902.00	
	หุ้นสามัญ 360,683,804 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		180,341,902.00		180,341,902.00
	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	71,580,706.97	70,936,726.97	71,580,706.97	70,936,726.97
<b>กำไรสะสม</b>					
	จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19,084,527.96	17,019,138.23	19,084,527.96	17,019,138.23
	ยังไม่ได้จัดสรร	199,118,962.88	160,121,621.29	197,702,400.22	156,994,682.46
	<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>470,426,099.81</b>	<b>428,419,388.49</b>	<b>469,009,537.15</b>	<b>425,292,449.66</b>
	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>715,348,848.72</b>	<b>662,590,238.32</b>	<b>713,932,286.06</b>	<b>659,463,299.49</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
รายได้	5				
รายได้จากการขาย		843,964,613.16	746,860,894.17	843,964,613.16	746,860,894.17
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,080,206.54	-	1,080,206.54	-
เงินปันผลรับ		-	-	141,900.00	2,583,000.00
อื่น ๆ		1,501,921.99	1,968,103.75	1,501,921.99	7,922,600.66
รวมรายได้		846,546,741.69	748,828,997.92	846,688,641.69	757,366,494.83
ค่าใช้จ่าย	5				
ต้นทุนขาย		426,891,622.88	385,888,767.99	426,891,622.88	385,534,015.74
ค่าใช้จ่ายในการขาย		254,918,011.96	244,213,527.26	254,918,011.96	244,213,527.26
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		107,820,525.58	103,034,832.50	107,820,525.58	102,036,431.41
ต้นทุนทางการเงิน		5,100,758.46	6,341,969.31	5,100,758.46	6,341,969.31
รวมค่าใช้จ่าย		794,730,918.88	739,479,097.06	794,730,918.88	738,125,943.72
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(1,568,476.17)	878,595.61	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		50,247,346.64	10,228,496.47	51,957,722.81	19,240,551.11
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	27	10,649,928.12	5,212,273.54	10,649,928.12	5,212,273.54
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		39,597,418.52	5,016,222.93	41,307,794.69	14,028,277.57
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	11	-	3,174,654.71	-	-
กำไรสำหรับปี		39,597,418.52	8,190,877.64	41,307,794.69	14,028,277.57
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุน					
กำไรจากการประมาณการตามหลัก					
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้		1,465,312.80	-	1,465,312.80	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง					
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน		-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -					
สุทธิจากภาษีเงินได้		1,465,312.80	-	1,465,312.80	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		41,062,731.32	8,190,877.64	42,773,107.49	14,028,277.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เงินลงทุนตามวิธี			
		ส่วนได้เสีย			
หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		39,597,418.52	3,908,855.00	41,307,794.69	14,028,277.57
ส่วนของการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	3,174,654.71	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	1,107,367.93	-	-
		<u>39,597,418.52</u>	<u>8,190,877.64</u>	<u>41,307,794.69</u>	<u>14,028,277.57</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		41,062,731.32	7,083,509.71	42,773,107.49	14,028,277.57
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	1,107,367.93	-	-
		<u>41,062,731.32</u>	<u>8,190,877.64</u>	<u>42,773,107.49</u>	<u>14,028,277.57</u>
กำไรต่อหุ้น	24				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)		<u>0.11</u>	<u>0.02</u>	<u>0.11</u>	<u>0.04</u>
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)		<u>0.11</u>	<u>0.02</u>	<u>0.11</u>	<u>0.04</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท				
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
		ทุนเรือนหุ้น ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		180,341,902.00	70,936,726.97	17,019,138.23	160,121,621.29	428,419,388.49
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	39,597,418.52	39,597,418.52
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	1,465,312.80	1,465,312.80
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ		300,000.00	643,980.00	-	-	943,980.00
สำรองกฎหมาย	22	-	-	2,065,389.73	(2,065,389.73)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		180,641,902.00	71,580,706.97	19,084,527.96	199,118,962.88	470,426,099.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท						
		งบการเงินรวม						
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				ส่วนได้เสียของ	รวมส่วน	
		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		ผู้ไม่มีอำนาจ	ของผู้ถือหุ้น	
		ทุนที่ออก	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ควบคุม		
		และชำระแล้ว		ทุนสำรอง	ของผู้ถือหุ้น			
				ของบริษัทใหญ่				
หมายเหตุ			ตามกฎหมาย					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		179,756,452.00	#####	16,317,724.35	153,739,525.46	419,493,701.81	10,868,421.66	430,362,123.47
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	7,083,509.71	7,083,509.71	1,107,367.93	8,190,877.64
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์		585,450.00	1,256,726.97	-	-	1,842,176.97	-	1,842,176.97
สำรองตามกฎหมาย	22	-	-	701,413.88	(701,413.88)	-	-	-
กระทบบชดเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน								
ตามวิธีส่วนได้เสีย		-	-	-	-	-	(11,975,789.59)	(11,975,789.59)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		180,341,902.00	#####	17,019,138.23	160,121,621.29	428,419,388.49	-	428,419,388.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
				ทุนสำรอง		
				ตามกฎหมาย		
หมายเหตุ						
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	179,756,452.00	69,680,000.00	16,317,724.35	143,667,818.77	409,421,995.12
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	14,028,277.57	14,028,277.57
	เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์	585,450.00	1,256,726.97	-	-	1,842,176.97
	สำรองตามกฎหมาย	-	-	701,413.88	(701,413.88)	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	180,341,902.00	70,936,726.97	17,019,138.23	156,994,682.46	425,292,449.66
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	41,307,794.69	41,307,794.69
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	1,465,312.80	1,465,312.80
	เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์	300,000.00	643,980.00	-	-	943,980.00
	สำรองตามกฎหมาย	-	-	2,065,389.73	(2,065,389.73)	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	180,641,902.00	71,580,706.97	19,084,527.96	197,702,400.22	469,009,537.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	39,597,418.52	5,016,222.93	41,307,794.69	14,028,277.57
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(204.06)	(67,880.69)	(204.06)	(67,880.69)
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(137,760.85)	(247,420.14)	(137,760.85)	(247,420.14)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำรอง เพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	1,151,286.04	(315,259.89)	1,151,286.04	(315,259.89)
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,568,476.17	(878,595.61)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	998,401.09	-	(5,880,000.00)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร	(26,711.46)	4,497,699.27	(26,711.46)	4,497,699.27
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และจำหน่ายสินทรัพย์	1,275,089.15	3,450,699.31	1,275,089.15	3,450,699.31
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,318.98	-	16,318.98	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,115,347.79	37,038,699.46	34,115,347.79	36,906,823.80
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	178,424.19	147,835.00	178,424.19	147,835.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,224,197.00	1,303,564.00	1,224,197.00	1,275,544.00
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการเรือถอน	580,271.63	398,183.77	580,271.63	398,183.77
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	343,980.00	671,276.97	343,980.00	671,276.97
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำการเช่า เงินปันผลรับ	-	173,000.00	-	173,000.00
ดอกเบี้ยรับ	(60,475.19)	(85,335.56)	(60,475.19)	(85,335.56)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,100,758.46	6,354,018.30	5,100,758.46	6,341,969.34
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	9,932,189.31	14,759,020.13	9,932,189.31	14,759,020.13
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	717,738.81	(9,546,746.59)	717,738.81	(9,546,746.59)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	3,174,654.71	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	95,576,344.49	66,842,036.46	95,576,344.49	63,924,686.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,301.52	124,097.74	2,301.52	393,493.29
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	7,522,452.22	11,375,282.46	7,522,452.22	4,337,933.56
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(592,225.77)	237,571.06	(592,225.77)	237,571.11
สินค้าคงเหลือ	(79,135,627.97)	(31,830,075.29)	(79,135,627.97)	(30,827,737.87)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,703,467.73)	(7,020,439.09)	(1,703,467.73)	(6,372,645.59)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า	(5,429,752.97)	5,567,239.12	(5,429,752.97)	5,567,239.12
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,594,856.88	(5,830.00)	1,594,856.88	(638,173.00)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	(113,347.61)	2,578,184.07	(113,347.61)	(1,957,801.19)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,945,977.30	7,547,485.30	8,945,977.30	7,165,374.62
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	3,234,150.75	(409,925.20)	3,234,150.75	(409,925.20)
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ	(11,308.00)	23,683.00	(11,308.00)	23,683.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,751,170.54)	4,111,427.89	(3,751,170.54)	4,012,753.08
เงินสดจ่ายหนี้สินประมาณการหรือถอน	(677,500.00)	(571,394.19)	(677,500.00)	(571,394.19)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน	(214,886.96)	836,779.86	(214,886.96)	835,779.86
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(10,986,884.63)	(5,807,524.38)	(10,986,884.63)	(6,557,642.57)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	14,259,910.98	53,598,598.81	14,259,910.98	39,163,194.32
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับ	141,900.00	2,583,000.00	141,900.00	2,583,000.00
ดอกเบี้ยรับ	60,475.19	85,335.56	60,475.19	85,335.56
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(15,000,000.00)	(36,000,000.00)	(15,000,000.00)	(36,000,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	20,900,000.00	31,000,000.00	20,900,000.00	31,000,000.00
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม	-	(2,270,000.00)	-	(2,270,000.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	9,380,000.00	-	9,380,000.00
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(31,812,564.52)	(6,807,392.46)	(31,812,564.52)	(6,712,992.46)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	26,819.63	3,900,183.11	26,819.63	3,900,183.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท พีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย			
	2559	2558	2559	2558
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(679,550.00)	-	(679,550.00)	-
โอนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ที่โอนออกเป็นบริษัทร่วม	-	(26,219,051.83)	-	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(26,362,919.70)	(24,347,925.62)	(26,362,919.70)	1,965,526.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,027,201.20)	(6,306,324.26)	(5,027,201.20)	(6,294,275.30)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	22,087,215.48	(3,112,644.58)	22,087,215.48	(3,112,644.58)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)	600,000.00	1,170,900.00	600,000.00	1,170,900.00
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)	(19,640,826.65)	(25,269,573.33)	(19,640,826.65)	(25,269,573.33)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,526,949.71)	(39,168,781.03)	(4,526,949.71)	(39,044,176.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(16,629,958.43)	(9,918,107.84)	(16,629,958.43)	2,084,544.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	26,940,785.57	36,858,893.41	26,940,785.57	24,856,241.07
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	10,310,827.14	26,940,785.57	10,310,827.14	26,940,785.57
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ	-	14,974,000.00	-	14,974,000.00
ต้นทุนหรือถอน ขนย้ายและบูรณะสถานที่	619,663.73	201,830.36	619,663.73	201,830.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

ก) เรื่องทั่วไป

บริษัท ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 หุ้นสามัญของบริษัท ได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 188 ถนนสุขุมวิท แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ข) ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในการขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย” และตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัท ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด จำนวนร้อยละ 35 ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทถือหุ้นในบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด ร้อยละ 24.6 ของทุนที่ชำระแล้ว และอำนาจการควบคุมได้หมดลงทำให้เปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิมที่เป็นบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นบริษัทร่วม และบริษัทจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ภายหลังจากวันที่ดังกล่าว บริษัท ได้จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ในไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 บริษัท ได้ดำเนินการลงทุนเพิ่มในบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากบริษัทร่วมมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัท ได้เพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท (22,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัท ได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมดรวมจำนวนหุ้นหลังเพิ่มทุน 47,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.65

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะ ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่น ในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.3 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่ง ทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การร่วมกิจการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ เจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลง สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ ของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง เรื่อง สัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุน เว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน การบูรณะและการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทาง การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเพื่อ รุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการ ด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด ให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง การผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของ ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

#### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่ มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 3.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

### 3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าตั้งขึ้น โดยพิจารณาจากสินค้าที่เก็บไว้นานและถ้าสมมติตกครุ่น

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อารกรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่สามารถจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

### 3.5 เงินลงทุน

#### เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

#### เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

### 3.6 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร และอุปกรณ์ และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผล

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

	ปี
เครื่องหมายการค้า	27
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5

### 3.8 สัญญาเช่าระยะยาว - สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า

สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 6-29 ปี

### 3.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น



### 3.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

### 3.11 สัญญาเช่าดำเนินงาน

การเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ที่เช่าเป็นของผู้ให้เช่า ได้จัดประเภทเป็นการเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดำเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบภายใต้อายุสัญญาเช่า

### 3.12 สัญญาเช่าการเงิน

บริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับการคิดลดเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

### 3.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

### 3.14 การค้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ที่มีการค้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการค้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย

### 3.15 ผลประโยชน์พนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

### 3.16 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

#### ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ (ปี 2559 และ 2558 : 20%) ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ก่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

ดังนั้นบริษัทจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงผลแยกจากกัน

### 3.17 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

### 3.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

บริษัทดำเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน โดยที่บริษัทได้รับบริการจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับตราสารทุน (สิทธิซื้อหุ้น) ที่บริษัทออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิซื้อหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนรวมที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้โดย

1. รวมเงื่อนไขทางการตลาด
2. ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่น ความสามารถทำกำไร การเติบโตของกำไรตามที่กำหนดไว้ และ พนักงานจะยังเป็นพนักงานของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด) และ
3. ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของพนักงาน)

เงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางการตลาดจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่กำหนดไว้ บริษัทจะทบทวนการประเมินจำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเริ่มแรกในกำไรหรือขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

เมื่อมีการใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ สิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิของต้นทุนในการทำรายการทางตรงจะเครดิตไปยังทุนเรือนหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิ

กรณีที่บริษัทให้สิทธิซื้อตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัท และปฏิบัติเหมือนการเพิ่มทุนอย่างหนึ่ง บริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ

#### 4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญดังนี้

##### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เกล็ดฉีกหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จำนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

##### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

##### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

##### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

ต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในการประมาณต้นทุนของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ต้องใช้ดุลพินิจในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ สิทธิซื้อหุ้นซึ่งรวมถึงสมมติฐานต่างๆที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และ อัตราเงินปันผล เป็นต้น

5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

5.1 บริษัทร่วมมี ดังนี้

- บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด

5.2 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีกรรมการร่วมกันและ / หรือมีความสัมพันธ์ผ่านผู้บริหารสำคัญของ บริษัทมี ดังนี้

- บริษัท เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท มีสีลมีทรัพย์ จำกัด
- บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<b>เข้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม:				
เจ้าหนี้การค้า	1.79	0.19	1.79	0.19
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
- บริษัท มีสีลมีทรัพย์ จำกัด	-	0.07	-	0.07

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้:

	ล้านบาท				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินลงทุนตามวิธี				
	ส่วนได้เสีย				
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	31 ธันวาคม		
	2559	2558	2559	2558	
<b>รายการกับบริษัทร่วม :</b>					
ซื้อสินค้า(ต่งกิน)	2.54	0.21	2.54	0.12	ในราคาทุนบวกกำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ	-	-	0.14	2.58	ตามประกาศจ่าย
รายได้อื่น	0.47	-	0.47	0.17	ในราคาที่ตกลงร่วมกัน
<b>รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน :</b>					
จำหน่ายรถยนต์					
- บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)	-	3.60	-	3.60	ใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าใช้จ่าย					
- บริษัท มีศีลมีทรัพย์ จำกัด	0.65	0.51	0.65	0.51	ไม่แตกต่างจากกิจการไม่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1.44	1.44	1.44	1.44	ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธี			
	ส่วนได้เสีย			
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
<b>ผู้บริหาร</b>				
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	31.56	25.06	31.56	25.06
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.79	0.48	0.79	0.48
<b>รวม</b>	<b>32.35</b>	<b>25.54</b>	<b>32.35</b>	<b>25.54</b>

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดในมือ	5,724,155.10	6,357,893.50
เงินฝากกระแสรายวัน	4,227,419.18	13,711,354.44
เงินฝากออมทรัพย์	8,228.86	6,524,206.54
เงินฝากประจำ 3 เดือน(ติดภาระค้ำประกัน:หมายเหตุ 31.2)	351,024.00	347,331.09
รวม	<u>10,310,827.14</u>	<u>26,940,785.57</u>

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

7. เงินลงทุนชั่วคราว  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินลงทุนชั่วคราว :		
หลักทรัพย์เพื่อค้า - หน่วยลงทุน (ราคาทุน)	16,232.49	5,710,590.95
<b>บวก</b> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	204.06	67,880.69
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	<u>16,436.55</u>	<u>5,778,471.64</u>



8. ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,139.58	6,441.10
ค้างชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	-	-
รวม	4,139.58	6,441.10

9. ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	33,020,816.60	39,988,328.98
ค้างชำระ		
น้อยกว่า 3 เดือน	537,789.26	1,092,729.10
3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-
6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	-
รวม	33,558,605.86	41,081,058.08

10. สินค้ำคงเหลือ

บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินค้ำสำเร็จรูป	340,393,002.67	256,799,648.28
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำถ้ำสมัย	(4,375,138.42)	(3,223,852.38)
สินค้ำสำเร็จรูป	336,017,864.25	253,575,795.90
วัสดุสิ้นเปลือง	2,223,623.63	1,701,613.71
สินค้ำระหว่างทาง	2,285,756.91	4,979,736.34
รวม	340,527,244.79	260,257,145.95

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ำถ้ำสมัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	บาท
	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	3,223,852.38
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	1,151,286.04
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	4,375,138.42

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บาท							
	ทุนเรียกชำระแล้ว		อัตราร้อยละของการถือหุ้น		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	วิธีส่วนได้เสีย	ราคาหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด	20,000,000.00	20,000,000.00	23.65	23.65	6,146,562.66	7,856,938.83	4,730,000.00	4,730,000.00

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	บาท	
			เงินปันผล	
			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
			ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558
บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่น	บริษัทร่วม	141,900.00	2,583,000.00

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท	
	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม
	เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	
	2559	2558
บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด		
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)		
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,568,476.17)	878,595.61

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของ บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด ที่มีสาระสำคัญ

	บาท	
	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	27,012,509.58	37,904,054.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,065,410.89	2,859,009.17
หนี้สินหมุนเวียน	1,974,490.75	6,082,128.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,130,365.44	1,475,836.06
รายได้	40,784,207.80	87,604,240.62
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(6,632,034.58)	6,355,970.57
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(6,632,034.58)	6,355,970.57

กระทบบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด ที่รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2559	2558
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม	25,973,064.28	33,205,098.86
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	23.65	23.65
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	6,142,629.70	7,853,005.88
รายการปรับปรุง-กำไรในสินค้านี้คงเหลือปลายงวด	(67.04)	3,932.95
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม	<u>6,142,562.66</u>	<u>7,856,938.83</u>

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทร่วม มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 105 บาท โดยบริษัทได้รับเงินปันผลแล้วเป็นจำนวนเงิน 2.58 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทร่วม มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยบริษัทได้รับเงินปันผลแล้วเป็นจำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 35,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35% ของทุนจดทะเบียนให้กับบุคคลอื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินราคาขายโดยใช้มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 268.74 บาทต่อหุ้น มูลค่าขายเท่ากับ 9.38 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระเงินและโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อในวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยได้เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เดิมบริษัทถือหุ้นจำนวน 59,600 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.6% หลังการขายเหลือ 24,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.6%

ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทมีผลกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนเงิน 5.88 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (ราคาทุน) ภายใต้ชื่อ “รายได้อื่น : อื่นๆ” และมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (วิธีส่วนได้เสีย) ภายใต้ชื่อ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการลงทุนเพิ่มในบริษัท บีจีที เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากบริษัทร่วมมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทได้เพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท (22,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วทั้งหมดรวมจำนวนหุ้นหลังเพิ่มทุน 47,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.65

ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ส่วนงานดำเนินงานที่ขกเล็ก) มีรายละเอียด ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558
รายได้	-	32,780,381.89
ค่าใช้จ่าย	-	28,855,608.99
	-	3,924,772.90
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	750,118.19
กำไรจากการดำเนินงานที่ขกเล็ก	-	3,174,654.71

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2559	46,871,955.00	104,259,552.17	181,822,367.51	22,230,663.55	355,184,538.23
ซื้อเพิ่ม	-	634,149.71	27,598,078.54	4,200,000.00	32,432,228.25
ขายและตัดจำหน่าย	-	(307,217.24)	(12,029,738.28)	-	(12,336,955.52)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2559	46,871,955.00	104,586,484.64	197,390,707.77	26,430,663.55	375,279,810.96
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2559	-	(15,951,634.79)	(144,688,918.26)	(4,143,509.10)	(164,784,062.15)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,443,359.00)	(18,997,895.61)	(2,802,725.62)	(27,243,980.23)
ขายและตัดจำหน่าย	-	76,558.59	10,754,540.96	-	10,831,099.55
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2559	-	(21,318,435.20)	(152,932,272.91)	(6,946,234.72)	(181,196,942.83)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2559	46,871,955.00	83,268,049.44	44,458,434.86	19,484,428.83	194,082,868.13
31 ธันวาคม 2558	46,871,955.00	88,307,917.38	37,133,449.25	18,087,154.45	190,400,476.08

	บาท				
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2558	46,871,955.00	104,227,866.33	199,208,618.32	28,355,416.99	378,663,856.64
ซื้อเพิ่ม	-	241,680.00	6,565,712.46	14,974,000.00	21,781,392.46
กระทบยอดเป็นงบการเงินที่แสดง					
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	(462,715.67)	(2,456,858.11)	(2,919,573.78)
ขายและตัดจำหน่าย	-	(209,994.16)	(23,489,247.60)	(18,641,895.33)	(42,341,137.09)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	46,871,955.00	104,259,552.17	181,822,367.51	22,230,663.55	355,184,538.23
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2558	-	(10,542,812.98)	(141,637,779.51)	(13,379,448.40)	(165,560,040.89)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,570,130.27)	(23,199,882.43)	(1,433,814.19)	(30,203,826.89)
กระทบยอดเป็นงบการเงินที่แสดง					
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	151,176.77	384,759.16	535,935.93
ขายและตัดจำหน่าย	-	161,308.46	19,997,566.91	10,284,994.33	30,443,869.70
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	-	(15,951,634.79)	(144,688,918.26)	(4,143,509.10)	(164,784,062.15)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2558	46,871,955.00	88,307,917.38	37,133,449.25	18,087,154.45	190,400,476.08
31 ธันวาคม 2557	46,871,955.00	93,685,053.35	57,570,838.81	14,975,968.59	213,103,815.75

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2558	46,871,955.00	104,227,866.33	198,840,302.65	25,898,558.88	375,838,682.86
ซื้อเพิ่ม	-	241,680.00	6,471,312.46	14,974,000.00	21,686,992.46
ขายและตัดจำหน่าย	-	(209,994.16)	(23,489,247.60)	(18,641,895.33)	(42,341,137.09)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	46,871,955.00	104,259,552.17	181,822,367.51	22,230,663.55	355,184,538.23
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2558	-	(10,542,812.98)	(141,509,202.84)	(13,100,677.54)	(165,152,693.36)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,570,130.27)	(23,177,282.33)	(1,327,825.89)	(30,075,238.49)
ขายและตัดจำหน่าย	-	161,308.46	19,997,566.91	10,284,994.33	30,443,869.70
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	-	(15,951,634.79)	(144,688,918.26)	(4,143,509.10)	(164,784,062.15)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2558	46,871,955.00	88,307,917.38	37,133,449.25	18,087,154.45	190,400,476.08
31 ธันวาคม 2557	46,871,955.00	93,685,053.35	57,331,099.81	12,797,881.34	210,685,989.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีราคาทุนเดิม จำนวน 96.63 ล้านบาท และ 90.58 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ได้จัดจ้างของที่ดินและอาคาร เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	27,243,980.23	30,203,826.89	27,243,980.23	30,075,238.49
ขาดทุนจากการเลิกใช้และจำหน่ายสินทรัพย์	1,275,089.15	3,450,699.31	1,275,089.15	3,450,699.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเสื่อมราคาสะสม ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	17,248,018.69	17,781,626.17	17,248,018.69	17,781,626.17
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(3,810,350.28)	(1,485,581.68)	(3,810,350.28)	(1,485,581.68)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	13,437,668.41	16,296,044.49	13,437,668.41	16,296,044.49

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องหมายการค้า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2559	17,363,700.00	6,286,056.77	23,649,756.77
ซื้อเพิ่ม	-	679,550.00	679,550.00
ตัดจำหน่าย	-	(133,000.00)	(133,000.00)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2559	17,363,700.00	6,832,606.77	24,196,306.77
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
1 มกราคม 2559	(12,887,121.15)	(5,854,493.37)	(18,741,614.52)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(238,750.92)	(194,603.44)	(433,354.36)
ค่าตัดจำหน่ายส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	116,681.02	116,681.02
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2559	(13,125,872.07)	(5,932,415.79)	(19,058,287.86)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2559	4,237,827.93	900,190.98	5,138,018.91
31 ธันวาคม 2558	4,476,578.85	431,563.40	4,908,142.25



	บาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	เครื่องหมาย การค้า	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2558	17,363,700.00	6,326,056.77	23,689,756.77
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
กระทบบชอดเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	(40,000.00)	(40,000.00)
ตัดจำหน่าย	-	-	-
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	17,363,700.00	6,286,056.77	23,649,756.77
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
1 มกราคม 2558	(12,648,370.23)	(5,723,021.32)	(18,371,391.55)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(238,750.92)	(158,108.42)	(396,859.34)
กระทบบชอดเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	26,636.37	26,636.37
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	(12,887,121.15)	(5,854,493.37)	(18,741,614.52)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2558	4,476,578.85	431,563.40	4,908,142.25
31 ธันวาคม 2557	4,715,329.77	603,035.45	5,318,365.22
	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องหมาย การค้า	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2558	17,363,700.00	6,286,056.77	23,649,756.77
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
ขายและตัดจำหน่าย	-	-	-
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	17,363,700.00	6,286,056.77	23,649,756.77
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
1 มกราคม 2558	(12,648,370.23)	(5,699,672.21)	(18,348,042.44)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(238,750.92)	(154,821.16)	(393,572.08)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2558	(12,887,121.15)	(5,854,493.37)	(18,741,614.52)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2558	4,476,578.85	431,563.40	4,908,142.25
31 ธันวาคม 2557	4,715,329.77	586,384.56	5,301,714.33

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	433,354.36	396,859.34	433,354.36	393,572.08
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย	16,318.98	-	16,318.98	-

14. สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า  
บัญชีนี้ประกอบด้วย

	บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ราคาทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	93,346,179.85
เพิ่มขึ้น	-
โอนเข้า (โอนออก)	-
ลดลง	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	93,346,179.85
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	(49,937,520.04)
เพิ่มขึ้น	(6,438,013.20)
ลดลง	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(56,375,533.24)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	36,970,646.61
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	43,408,659.81

บริษัทได้นำสิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้าดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารหลายแห่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18

15. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี  
 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 58	
	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าสามัญ	644,770.47	230,257.21	-	875,027.68
ประมาณการลูกหนี้จากการฝากขาย	35,345,925.31	(5,878,894.20)	-	29,467,031.11
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,872,696.40	244,839.40	(366,328.20)	1,751,207.60
ค่าใช้จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์	134,255.39	(134,255.39)	-	-
รวม	<u>37,997,647.57</u>	<u>(5,538,052.98)</u>	<u>(366,328.20)</u>	<u>32,093,266.39</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้าคงเหลือ(รับคืนจากการฝากขาย)	14,827,172.15	(4,820,314.17)	-	10,006,857.98
รวม	<u>14,827,172.15</u>	<u>(4,820,314.17)</u>	<u>-</u>	<u>10,006,857.98</u>
	<u>23,170,475.42</u>			<u>22,086,408.41</u>

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี หักกลบลบกันแสดงยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	32,093,266.39	37,997,647.57	32,093,266.39	37,997,647.57
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(10,006,857.98)	(14,827,172.15)	(10,006,857.98)	(14,827,172.15)
สุทธิ	<u>22,086,408.41</u>	<u>23,170,475.42</u>	<u>22,086,408.41</u>	<u>23,170,475.42</u>

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	22,087,215.48	-
	<u>22,087,215.48</u>	<u>-</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่งวงเงินจำนวนเงินรวม 65 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี ค่าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่าบางส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่งวงเงินจำนวนเงินรวม 80 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ค่าประกันโดยที่ดินอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่าบางส่วน

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ มีรายละเอียดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	เงินสด	ดอกเบี้ยรอตัด	ยอดชำระ	เงินสด	ดอกเบี้ยรอตัด	ยอดชำระ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ						
ภายในหนึ่งปี	2,404,955.48	357,767.11	2,762,722.59	2,536,626.83	496,766.80	3,033,393.63
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ						
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	6,459,045.03	410,521.97	6,869,567.00	8,873,511.02	758,778.57	9,632,289.59
รวม	<u>8,864,000.51</u>	<u>768,289.08</u>	<u>9,632,289.59</u>	<u>11,410,137.85</u>	<u>1,255,545.37</u>	<u>12,665,683.22</u>

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวสรุปได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศหลายแห่ง	65,101,165.32	84,741,991.97
หักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(19,840,309.22)	(19,632,580.29)
สุทธิ	<u>45,260,856.10</u>	<u>65,109,411.68</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมเงินระยะยาว มีรายละเอียด ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมระยะยาวต้นปี	84,741,991.97	110,011,565.30
บวก กู้เพิ่มในระหว่างปี	-	-
หักจ่ายชำระในระหว่างปี	(19,640,826.65)	(25,269,573.33)
เงินกู้ยืมระยะยาวปลายปี	65,101,165.32	84,741,991.97

เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และนำสิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้าเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่งจำนวน 3 วงเงิน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)	(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค 59	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	คืนเงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ
1	23.20	6.02	MLR	0.24	เริ่มปี 2554 ถึงปี 2562
2	20.00	3.42	MLR-0.25%	0.22	เริ่มปี 2553 ถึงปี 2561
3	120.00	55.66	MLR- 1% 2 ปีแรก และ MLR - 0.5%	1.15	เริ่มปี 2555 ถึงปี 2564
	163.20	65.10		1.61	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่งจำนวน 3 วงเงิน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่	วงเงิน (ล้านบาท)	(ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค 58	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	คืนเงินต้นงวดละ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการจ่ายชำระ
1	23.20	8.92	MLR	0.24	เริ่มปี 2554 ถึงปี 2562
2	20.00	6.36	MLR-0.25%	0.22	เริ่มปี 2553 ถึงปี 2561
3	120.00	69.46	MLR- 1% 2 ปีแรก และ MLR - 0.5%	1.15	เริ่มปี 2555 ถึงปี 2564
	163.20	84.74		1.61	

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19.1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงดังต่อไปนี้  
งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี	9,363,482.00	8,087,938.00	9,363,482.00	8,087,938.00
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยขวงคปัจจุบัน	1,224,197.00	1,303,564.00	1,224,197.00	1,275,544.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง	-	-	-	-
กระทบยอดเป็นงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	(28,020.00)	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,831,641.00)	-	(1,831,641.00)	-
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี	<u>8,756,038.00</u>	<u>9,363,482.00</u>	<u>8,756,038.00</u>	<u>9,363,482.00</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน				
ค่าใช้จ่ายในการขาย	206,389.00	501,060.00	206,389.00	477,630.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	801,704.00	506,523.00	801,704.00	502,830.00
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	216,104.00	295,981.00	216,104.00	295,084.00
รวม	<u>1,224,197.00</u>	<u>1,303,564.00</u>	<u>1,224,197.00</u>	<u>1,275,544.00</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,831,641.00)	-	(1,831,641.00)	-
รวม	<u>(1,831,641.00)</u>	<u>-</u>	<u>(1,831,641.00)</u>	<u>-</u>

19.2 กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เกิดขึ้นจาก

รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	ล้านบาท			
	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย			
	2559	2558	2559	2558
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(1.25)	-	(1.25)	-
สมมติฐานประชากร	(1.09)	-	(1.09)	-
สมมติฐานทางการเงิน	0.51	-	0.51	-
รวม	(1.83)	-	(1.83)	-

19.3 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	ร้อยละ	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม
	2559	2558
อัตราคิดลด	2.87	3.09, 3.65
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4	4
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 40.00	0 - 37.00
อัตรามรณะ	ตามตารางมรณะไทย ปี 2551	ตามตารางมรณะไทย ปี 2551

	ร้อยละ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
อัตราคิดลด	2.87	3.65
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4	4
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0 - 40.00	0 - 37.00
อัตรามรณะ	ตามตารางมรณะไทย ปี 2551	ตามตารางมรณะไทย ปี 2551

19.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(0.64)	0.73
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.81	(0.72)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.69)	0.16

20. ทุนเรือนหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- 20.1 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 3,530 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 179,759,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 179,756,452 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 359,512,904 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 20.2 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 76,902,580 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 153,805,160 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 179,756,452 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 256,659,032 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 513,318,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 20.3 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 153,805,160 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
  1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,805,160 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
    - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 107,853,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
    - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,951,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่พนักงานของบริษัท (รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) ตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท (ESOP Scheme)
 

โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม 2558



หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

รายการกระทบยอดจำนวนหุ้นสามัญ

	หุ้น	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<u>หุ้นสามัญจดทะเบียน</u>		
จำนวนหุ้น ณ วันต้นปี	513,318,064	359,519,964
ลดลงจากการลดทุน	-	(7,060)
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน	-	143,805,160
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	10,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี	<u>513,318,064</u>	<u>513,318,064</u>
<u>หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว</u>		
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี	360,683,804	359,512,904
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน	-	-
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	600,000	1,170,900
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี	<u>361,283,804</u>	<u>360,683,804</u>

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BGT-ESOP W1) จำนวน 10,000,000 หน่วยให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BGT-ESOP W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้เว้นแต่เป็นการโอนจากผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขาย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 359,512,904 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	เท่ากับหุ้นละ 1 บาท (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันทีในวันทำการสุดท้ายของเดือน กรกฎาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในวันกำหนดใช้สิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก)</li> <li>• ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก ร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ในวันกำหนดใช้สิทธิถัดจากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2)</li> <li>• เมื่อพ้น 24 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนในวันกำหนดใช้สิทธิถัดจากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>• วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</li> </ul>

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	หน่วย			
	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ในระหว่างปี	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุในระหว่างปี	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
	BGT-ESOP W1	8,829,100	600,000	-

22. ทูลสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทูลสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทูลสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทูลสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

23. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ BGT-ESOP W1 ถูกคำนวณโดยแบบจำลอง Black Scholes มีมูลค่ายุติธรรมเฉลี่ย ณ วันที่ให้สิทธิ 0.5733 บาทต่อสิทธิ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ BGT-ESOP W1 แสดงได้ดังนี้

ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ (บาท)	1.51
ราคาใช้สิทธิ (บาท)	1.00
ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง (ร้อยละ) (ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวังอ้างอิงจากค่าความผันผวนของหุ้นในอดีต 3 ปี)	26.41
เงินปันผลที่คาดหวัง (ร้อยละ)	1.09
อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (ร้อยละ)	1.84
อัตราการเลิกจ้างต่อปี (ร้อยละ)	3 - 10

บริษัทบันทึกรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 0.34 และ 0.67 ล้านบาท ตามลำดับ

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือ โดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น ให้เป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธี ค่าที่ได้เสีย		2559	2558
	2559	2558	2559	2558
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ				
กำไรสำหรับปี (บาท)	39,597,418.52	7,083,509.71	41,307,794.69	14,028,277.57
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	360,934,624	360,006,928	360,934,624	360,006,928
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่กิจการ ต้องออกให้ตามสิทธิ (หุ้น)	8,229,100	8,829,100	8,229,100	8,829,100
จำนวนหุ้นสามัญที่สมมติว่าออกใน มูลค่ายุติธรรม (หุ้น)	(6,379,148)	(7,296,777)	(6,379,148)	(7,296,777)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)	362,784,576	361,539,251	362,784,576	361,539,251
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)				
กำไรสำหรับปี	0.11	0.02	0.11	0.04
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)				
กำไรสำหรับปี	0.11	0.02	0.11	0.04

25. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove และดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(83,593,354.39)	(30,162,756.01)	(83,593,354.39)	(31,401,500.11)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	478,757,021.88	409,226,181.69	478,757,021.88	389,418,121.65
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	555,971.44	883,824.07	555,971.44	883,824.07
ค่าลิขสิทธิ์	30,620,298.71	27,535,766.77	30,620,298.71	27,535,766.77
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	132,113,256.98	127,257,156.70	132,113,256.98	126,330,993.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34,115,347.91	37,038,699.46	34,115,347.91	36,906,823.80
ค่าเช่าและบริการ	100,913,320.73	98,360,705.31	100,913,320.73	98,360,705.31

27. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

27.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	9,932,189.31	14,759,020.13	9,932,189.31	14,759,020.13
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	717,738.81	(9,546,746.59)	717,738.81	(9,546,746.59)
รวม	10,649,928.12	5,212,273.54	10,649,928.12	5,212,273.54
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกกันกับ	366,328.20	-	366,328.20	-
รวม	366,328.20	-	366,328.20	-

27.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำไรทางภาษีกับอัตรากำไรที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	50,247,346.64	10,228,496.47	51,957,722.81	19,240,551.11
อัตรากำไรที่ใช้ (%)	20%	20%	20%	20%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตรากำไรที่ใช้	10,049,469.33	2,045,699.29	10,391,544.56	3,848,110.22
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	600,458.79	3,166,574.25	286,763.56	1,880,763.32
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี				
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	-	-	(28,380.00)	(516,600.00)
รวมรายการกระทบยอด	600,458.79	3,166,574.25	258,383.56	1,364,163.32
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	10,649,928.12	5,212,273.54	10,649,928.12	5,212,273.54

27.3 การกระทบยอดระหว่างอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรากำไรที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินรวม	
	2559		2558	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	50,247,346.64		10,228,496.47	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่ใช้	10,049,469.33	20.00	2,045,699.29	20.00
รายการกระทบยอด	600,458.79	1.20	3,166,574.25	30.96
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	10,649,928.12	21.20	5,212,273.54	50.96

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2559		2558	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	51,957,722.81		19,240,551.11	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่ใช้	10,391,544.56	20.00	3,848,110.22	20.00
รายการกระทบยอด	258,383.56	0.50	1,364,163.32	7.09
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	10,649,928.12	20.50	5,212,273.54	27.09

28. สัญญาการดำเนินการและรับอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ในการดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายและขายปลีกผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและช่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า “บอดี โกลฟ” และรูปมือประดิษฐ์ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา รวม 99 ปี โดยจะต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 10 ปี รวม 9 ครั้ง และครั้งสุดท้ายจะต่ออายุได้ 9 ปี สัญญา ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่ บริษัทในต่างประเทศดังกล่าวดังนี้

- 1) ค่าลิขสิทธิ์ในอัตราที่กำหนด โดยมีค่าลิขสิทธิ์ที่จะต้องชำระขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 2) เงินสมทบการโฆษณา ในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 3) ค่าธรรมเนียมเริ่มแรก ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ชำระภายใน 120 วันนับแต่วันที่ลงนามใน บันทึกแนบท้าย)
- 4) ค่าธรรมเนียม ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ชำระเป็นรายไตรมาสเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ถึง เดือนมกราคม 2555)

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทต่างประเทศดังกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ต้องจัดให้มีเงินทุนการโฆษณาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจนกว่า บริษัทจะได้รับการแจ้ง ล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน จากบริษัทในต่างประเทศดังกล่าว

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนแห่งหนึ่ง โดย พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 3 จากเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน และบริษัทจ่ายสมทบอีก ส่วนหนึ่งในอัตราที่เท่ากัน

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจำนวน 1.04 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามลำดับ

30. สัญญาเช่าดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้าและบริการ หลายฉบับ เป็นระยะเวลา 1 - 28 ปี โดยมีวันสิ้นสุดของสัญญา ตั้งแต่ปี 2559 - 2567
- สัญญาเช่าที่พักอาศัยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558

ค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ต้องจ่ายในอนาคต มีดังนี้

สัญญาเช่า	ช่วงระยะเวลา (ล้านบาท)		
	ไม่เกินหนึ่งปี	เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	เกินห้าปี
พื้นที่ร้านค้าและบริการ	71.21	78.25	2.65
ที่พักอาศัย	1.44	-	-

ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวน 100.91 ล้านบาท และจำนวน 98.36 ล้านบาท ตามลำดับ

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

- ภาระผูกพันจากสัญญาจ้างโฆษณา เป็นจำนวนรวม 1.55 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้ธนาคารค้ำประกันเป็นจำนวน 0.31 ล้านบาท ค้ำประกันโดยเงินฝากประจำ 3 เดือน (หมายเหตุ 6)

32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

32.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไป และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด

32.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว



32.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
	ตามอัตราตลาด			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	8,228.86	-	-	8,228.86
- กระแสรายวัน	-	-	4,227,419.18	4,227,419.18
- ฝากประจำ	351,024.00	-	-	351,024.00
เงินลงทุนชั่วคราว	16,436.55	-	-	16,436.55
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	22,087,215.48	-	-	22,087,215.48
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	8,864,000.51	-	8,864,000.51
เงินกู้ยืมระยะยาว	65,101,165.32	-	-	65,101,165.32
<b>งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)</b>				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
	ตามอัตราตลาด			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	6,524,206.54	-	-	6,524,206.54
- กระแสรายวัน	-	-	13,711,354.44	13,711,354.44
- ฝากประจำ	347,331.09	-	-	347,331.09
เงินลงทุนชั่วคราว	5,778,471.64	-	-	5,778,471.64
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	11,410,137.85	-	11,410,137.85
เงินกู้ยืมระยะยาว	84,741,991.97	-	-	84,741,991.97

32.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
	2559	2558
มูลค่าหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	0.41	0.47

32.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

32.7 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น

33. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับ  
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/เฉพาะกิจการ (บาท)			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว				
- หน่วยลงทุน	-	16,436.55	-	16,436.55
	-	16,436.55	-	16,436.55

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน  
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### 34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้  
เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 4.34 ล้านบาท  
บริษัทจะนำเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ  
ต่อไป

#### 35. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้  
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1  
มกราคม 2560 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน กิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ  
(ปรับปรุง 2559) รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย  
(ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าหรือไม่
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  
(ปรับปรุง 2559) การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน  
(ปรับปรุง 2559) การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ  
(ปรับปรุง 2559) การค้ำประกัน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ  
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ  
(ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า  
(ปรับปรุง 2559)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต  
(ปรับปรุง 2559) สำหรับเหมืองผิวดิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ  
(ปรับปรุง 2559)

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560